



ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๐๐

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน จำนวน ๑ เล่ม

(ดาวน์โหลดจาก <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ”)

สืบเนื่องจากจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการพัฒนาสังคมที่เน้นการพัฒนา “คน” เป็นตัวตั้ง ให้ความสำคัญกับคนตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้สูงอายุ ตลอดจนคนพิการ ซึ่งในการมอบนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้เสนอให้ส่วนราชการเร่งรัดจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่คนพิการอย่างทั่วถึง โดยเริ่มจากสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการตอบรับในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ จึงมอบหมายให้สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วยทางลาด ห้องน้ำ ป้ายบอกทาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ พร้อมนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาจัดหางบประมาณหรือดำเนินการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคน โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบด้วยทางลาด ห้องน้ำ ป้ายบอกทาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทั้งในสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งนี้ ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐพร น

(นายนิสิต จันทรสมวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๕๐ ๐๗๐๕-๖ ต่อ ๑๔๑๒๘